



จุลสารการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม



คำคมคนดัง:

"ถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้ ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้ แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้แม้จะง่าย แคพลิกฝ่ามือ ก็ยังไม่มีวันประสบความสำเร็จ"

ด.ร. ชุนยัตเซ็น

MM News

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2551



บรรณาธิการแถลง



ถึงชาว MM ทุกท่านจดหมายข่าวฉบับนี้นับเป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่จะเป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเป็นเวทีให้กับพวกเราที่จะแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับทุกคน

ปัจจุบันสมาชิก MM เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีเกือบ 50 คนแล้ว (ทั้ง 3 รุ่น) และจะยังเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต หากเป็นเครือข่ายเราก็จะมีตัวแทนจากหน่วยงานหรือบริษัทจำนวนถึง 50 แห่ง ที่มาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าทั้งในด้านหน้าที่การงานและการพัฒนาความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต ขอให้พวกเราจงรักใคร่และสมานสามัคคีเพื่อ เป็นพลังสำคัญของสถาบันการศึกษาและสังคมต่อไป

ผศ.ดร.ชุตีระ ระบอบ

ข่าวอัปเดต



ตารางสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า

ภาคเรียนที่	ช่วงเวลาพักการศึกษา	สอบประมวลความรู้	ครั้งที่	วันที่สอบ	สอบประมวลความรู้	ครั้งที่	วันที่สอบ
1/2552	14-19 มิย 2551	ข้อเขียน	1	12-13 ก.ค. 2551	ปากเปล่า	1	18-24 ส.ค. 2551
			2	6-7 ก.ย. 2551		2	22-28 ก.ย. 2551
2/2551	1-23 พย. 2551	ข้อเขียน	1	13-14 ธ.ค. 2551	ปากเปล่า	1	19-25 ม.ค. 2552
			2	7-8 ก.พ. 2552		2	23-28 ก.พ. 2552
ฤดูร้อน / 2551	21 มี.ค. 2552	ข้อเขียน	1	25-26 เม.ย.2552	ปากเปล่า	1	25-31 พ.ค. 2552

Hot Issues

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ได้ผ่าน วิชากรรมทั้งการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และสอบปากเปล่าเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551ที่ผ่านมา อีกไม่นานก็จะเข้าสู่พิธีการขึ้นทะเบียน มหาบัณฑิตเพื่อรับปริญญาต่อไป นานานบรรดา เพื่อนที่กำลังตามมาติดๆ ที่โชคไม่ดียังไม่ผ่านการสอบในรอบแรก อย่าเพิ่งเสียใจ...เพราะบัณฑิต วิทยาลัยได้กำหนดวันสอบทั้งประมวลความรู้ข้อเขียน/ ปากเปล่าไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอให้เพื่อนๆ ทั้งหลาย จงเตรียมตัวและความพร้อม ท่านอ.ชุตีระ กำลังตั้งทีมงานช่วยพวกเราอยู่ เพื่อให้รับปริญญาได้ พร้อมกันเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้



ข่าวดี.....

อาจารย์ชุตีระ กำลังให้คุณชาตรี ประธานรุ่น 1 รวบรวมคำถามของคณะกรรมการที่สอบปากเปล่าทุกคำถาม สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังสอบรุ่นต่อไปอยู่ดีใจด้วยสำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้วทุกคน

MM talk:



" เวลา 2 ปี เป็นเวลาที่ไม่นานและไม่น้อยแต่พวกเราที่มีความรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วการที่เป็น MM รุ่นแรก ทำให้พวกเราได้ผ่านพบประสบการณ์หลายๆ อย่าง ทั้งลองผิด ลองถูกแต่พวกเราช่วยกันประคับประคอง เพื่อให้ MM สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ใน ม. หัวเฉียวฯ ตลอดไป"

คุณชาตรี ละอองไข่มุก(ตรี)

นักศึกษา ปริญญาโทการจัดการอุตสาหกรรม
ประธาน MM รุ่น1

ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบประมวลความรู้ข้อเขียน/เทคนิคการตอบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินะ ระบอบ



1. สรุปเนื้อหาแต่ละวิชาที่จะสอบเฉพาะประเด็นสำคัญ 3-5 หน้า
2. ค้นหาว่ามีทฤษฎีหลักๆ ในแต่ละวิชาที่เรียนมีอะไรบ้าง เช่น กระบวนการจัดทำโครงการ หลักสำคัญของ HRMประมวลความรู้ข้อเขียน/เทคนิคการตอบ
3. ข้อสอบมี 2 ชุด (วิชาเอกและวิชาทั่วไป) ชุดละ 3 ข้อ มีวิชาที่ออก 6 วิชา (วิชาเอก ได้แก่ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการแข่งขัน) (วิชาทั่วไป ได้แก่ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดการและประเมินโครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและความสูญเสีย)
4. ข้อสอบคะแนนข้อละ 50 คะแนน ต้องตอบทุกข้อและให้น้ำหนักกันในแต่ละข้อ
5. ทุกวิชาเรียนมาแล้ว อาจารย์จะไม่พยายามออกซ้ำ และมีจะตั้งคำถามให้ครอบคลุมสิ่งที่ควรรู้ในวิชานั้นๆ
6. ศึกษารูปแบบการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละท่านให้ดี เพราะท่านชอบให้ตอบตรงประเด็น หรือชอบให้อธิบาย หรือชอบให้วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

จุดอ่อนที่ทำให้พลาดไม่ผ่านในแต่ละวิชานั้น น่าจะมาจากสาเหตุ "7 ม.ร.ว."

- 1) **ไม่รู้**ว่า...จะดูหนังสืออย่างไร
- 2) **ไม่รู้**ว่า...การตอบไม่เท่ากันทุกข้อจะเป็นการถ่วงคะแนนข้ออื่นด้วย
- 3) **ไม่รู้**ว่า...การตอบน้อยเกินไป (4-5 บรรทัดในบางข้อ) แม้ว่าจะตรงประเด็นจะทำให้ได้คะแนนน้อย
- 4) **ไม่รู้**ว่า...เมื่อทำข้อสอบไม่ได้ แม้อาจารย์จะใจดีเพียงใด คะแนนก็จะได้ตามนั้น
- 5) **ไม่รู้**ว่า...จะโทษใครดี (ยกเว้นตัวเอง) ที่ไม่เตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้น
- 6) **ไม่รู้**ว่า...การรอประกาศวันสอบให้แน่นอนก่อนแล้วถึงจะเริ่มดูหนังสือนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด
- 7) **ไม่รู้**ว่า...การไม่ติดตามความเคลื่อนไหวจากเพื่อนๆ เป็นสาเหตุทำให้หลงทางในการทำข้อสอบ



เวทีสนทนา: ชาวที่น่าเห็นใจเรื่องแรกได้แก่ **วรุฒิ ชมสวัสดิ์ (โด้ง)** จูงมือเจ้าสาวเข้าวิวาห์ เห็นแล้วนางสงสารเจ้าสาวจึงเลยไม่รู้จะ ทนความเคลียของพ่อหนุ่มได้หรือเปล่า.....# ส่วนหัวหน้าห้อง **ชาติรี ลออไชย์ (ตรี)** ดวงสาวรุ่นนั่งหน้ารถป้ายแดง โฉบเฉี่ยวไปมาแถวถนน บางนา-ตราด จนศรัทธารยาถามว่าใคร..ในที่สุดก็อ้อมแอ้มออกมาว่า น้องที่เรียนด้วยกัน...อยากคิดมาก...ผัดกับน้องกุก **ทาวินี ประยูรชาญ** ที่หลังจากย้ายไปทำงานที่ระยอง เมื่อเรียนเสร็จก็ต้องรีบตะบึงรถ กลับระยองทันทีไม่รู้มีอะไรดีที่ระยอง..ระวังนะจ๊ะที่ระยองปลูก สับปะรดเยอะไม่รอดสายตาหอรอก....# เห็นแล้วงงที่ **สมจินดา เกกิงเกียรติ (สม)** เปลี่ยนไปจากหนุ่มที่เรียบร้อยเป็นรอยก็เรียบร้อย แฮ่อ ..โลกนี้จะมีคน 3 เพศนะจะได้ไม่ยุ่ง.... ส่วนคู่ซี้สาวหุ่นสะอ้าง ร่างเพรียวลม **เรณู กลิ่นชูกร (นก)** กับหนุ่มพ่อหล่อเพี้ยว **ณัฐพล ครุฑ สวัสดิ์ (โน้ด)** เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ยกเว้นเวลาเข้า ห้องน้ำ...จริงรีเปล่าจ๊ะ...ผัดกับ **เอกศิษฐ์ อริยไตรรัตน์ (ศิษฏ)** ที่เวลา ไปไหนมาไหนก็จะห่วงแต่ลูกสาวคนโตหนู **ศิริญา ผ่องเมฆินทร (หลิว)** กลัวน้องจะเดินหลับตาวิ่ง..นี่ขนาดเดินลืมนตาแล้วนะเนี่ย... พักนี้เห็น **มธรส ปรีดา** เดินตามหนุ่ม MBA หน้าตาดีไม่ยอมห่าง สงสัยมีอะไรผัดสังเกตรึเปล่า..ไม่เชื่อดูที่รถได้รองเท้ายังวางอยู่หน้ารถ เลย.... สำหรับกระเช้าเหี้ยมฉบับนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ เอาไว้ ฉบับหน้าเจอกันใหม่ บ้าย..บาย..ปิ่น..ปิ่น....

คุณรู้หรือไม? ประเทศญี่ปุ่น ต้องขอบคุณ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง อยู่ไม่มากก็น้อย ที่เป็นเจ้าของตำราแห่งการปรับปรุงคุณภาพ



ให้กับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หลักการที่เป็นที่เลื่องลือก็คือวงจร PDCA (Plan วางแผน - Do ทำ - Check/Study ตรวจสอบผล - Act แก้ไขปรับปรุง) หรือเรียกกันว่า เดมมิ่งไซเคิล นั่นเองโดย ดร.เดมมิ่งได้ความคิดมาจากนักสถิติชื่อ Walter A. Shewart ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ที่ได้สร้างหลักความคิดของการ Plan - Do - See (คือวางแผน ทำ และติดตามผลงาน) ในภายหลัง หลักการของ ดร.เดมมิ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของ TQM (Total Quality Management) นั่นเอง

MM talk:



"แรกเดิมทีเดียวต้องการเรียนที่ใกล้ๆบ้าน หากแต่ว่ายังไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้เท่าที่ควร แต่หลังจากได้เข้ามาอยู่ในรั้วของ ม.หัวเฉียวฯแล้ว รู้สึกได้ว่าการเรียนการสอนนั้นมีได้ด้อยไปว่าสถาบันชื่อดังเลย แม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณครูและวิทยากรที่มาสอน รวมถึงสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผมในฐานะประธานรุ่นขอพินิจครับ"

คุณเจตรมงคล เมฆพัฒน์(นก)
นักศึกษา ปริญญาโทการจัดการอุตสาหกรรม
ประธาน MM รุ่น2

ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชุตินะ ระบอบ, ดร.พิษณุ วรรณกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ: อุดมวิทย์ เกตุผ่อง
บรรณาธิการ : กรวิวัฒน์ ภูมิพันธ์ (ตัวแทนรุ่น 1)
ขวัญจิต ประไกรวัน (ตัวแทนรุ่น 2)
ขุนพล เขาวนปรีชา (ตัวแทนรุ่น 3)